



ที่ มท 0809.2/ว ๑๖

สำนักงาน ก.ท.

ถนนราชสีมา กทม. 10300

12 กรกฎาคม 2550

เรื่อง ทาหรือกรณีบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องเกือกลกัน
เรียน ประธาน ก.ท.จ. ทุกจังหวัด

ด้วยปรากฏว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทาหรือกรณีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หลังวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ในตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องเกือกลกัน กับตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ จะมีผลเป็นประการใด

ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550 ได้พิจารณาข้อหาหรือ ดั่งกล่าวแล้วมีมติให้ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ในการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งใดภายหลังวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ให้บรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น หรือในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกือกลกัน สำหรับกรณี ข้อหาหรือที่บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งอื่นซึ่งมิใช่เป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกือกลกัน พิจารณาได้ว่า การบรรจุและแต่งตั้งไม่ถูกต้องมีผลให้ออกจากราชการโดยพลันมี 2 กรณี คือ

- (1) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น หรือ
- (2) ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เมื่อผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนและไม่มีความต้องห้ามรวมถึง มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หากแต่เป็นการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง เกือกลกัน อันเป็นผลให้บุคคลนั้นบรรจุแต่งตั้งไม่ถูกต้องนั้น ยังมีได้มีการกำหนดผลว่าจะต้องออกจาก ราชการโดยพลันไว้แต่อย่างใด จึงอาจนำความตามข้อ 138 แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (หลักเกณฑ์ ก.ท.จ.) ซึ่งระบุว่าพนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งใดแล้ว หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นในระดับเดียวกันกับตำแหน่งเดิม โดยอนุโลม กล่าวคือ ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ) ออกคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกือกลกัน โดยพิจารณาปรับปรุง การกำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ให้ถูกต้องเสียก่อน

2. การกำหนดให้การบรรจุแต่งตั้งในกรณีที่ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่ตรงกับ ตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง ให้พิจารณาจากตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกือกลกันนั้น เป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน และต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บรรจุแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามตำแหน่งหรือในตำแหน่งที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน ดังนั้น การบรรจุแต่งตั้งใน

ตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จึงกำหนดให้มีผลออกจากราชการโดยพลันเช่นเดียวกับกรณีการมีลักษณะ
ต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ทั้งนี้ ให้มีผลนับแต่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(ก.ท.จ.) ได้ประกาศหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งเทศบาลถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๓๖/

(นายวสันต์ วรรณวโรทร)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขาธิการ ก.ท.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. 0-2241-2720